

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2565  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565  
ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

**ผู้มาประชุม**

1. อาจารย์ไชยพล	กลินจันทร์	ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ปัญญาชลี	เต่าทอง	กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.สุธิษา	เชษฐาญ	กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ	ฉ่ำพิรุณ	กรรมการ
5. ดร.เทพชัย	ทรัพย์นिति	กรรมการ
6. ดร.อารีย์	ฉัญกิจจานุกิจ	กรรมการ
7. นางสาวหทัยรัตน์	เสวกพันธ์	กรรมการ
8. นางอัญชลี	เชื่อนพันธ์	กรรมการ
9. นางปิติรัตน์	อินทุม	กรรมการ
10.นางสาวอณูภา	ทานะรมณ์	กรรมการและเลขานุการ

**ผู้ไม่มาประชุม**

ไม่มี

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวพิชญนันท์	พรมพิทักษ์
2. นางสาวเรวดี	วงศ์สุวรรณ

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

ประธานกล่าวเปิดที่ประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

1.1 โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และชุมชน 3 บุรี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 26 พฤษภาคม 2565

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล โดยจัดกิจกรรมการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ตั้งแต่วันที่ 5 - 26 พฤษภาคม 2565 (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และชุมชน 3 บุรี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-26 พฤษภาคม 2565

### 1.2 แนะนำการเข้าใช้งานให้แก่นักศึกษาในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ กศ.บป.ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อแนะนำแนวทางการใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00-11.30 น. (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบการแนะนำการเข้าใช้งานให้แก่นักศึกษาในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ กศ.บป.ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

### 1.3 โครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย สำหรับอาจารย์และบุคลากร

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปัญญาชลี เต่าทอง และอาจารย์ ดร.สุธิษา เซญญาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากร นางอัญชลี เชื้ออนันต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ นายธงชัย ไสวงาม และนายวันชัย ปิตตานัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย สำหรับอาจารย์และบุคลากร ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และ ICDL ระหว่างวันที่ 19, 30 เมษายน และ 10-12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16/402 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี(เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบการจัดกิจกรรมโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย สำหรับอาจารย์และบุคลากร

#### 1.4 อบรมการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินห้องสมุดสีเขียว

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการการอบรมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2565 วิทยากรโดย ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียวบรรยายเรื่อง มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินห้องสมุดสีเขียว และคณะทำงานนำเสนอข้อมูลการประเมินตนเองเบื้องต้น ตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียวแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถามดำเนินการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์โปรแกรม ZOOM ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินห้องสมุดสีเขียว

#### 1.5 ติดตามผลการดำเนินงานการจัดโครงการให้บริการวิชาการจัดห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดยอาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปัญญาชลิ เต่าทอง และอาจารย์ดร.สุธิษา เซญญาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯได้ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานการจัดโครงการให้บริการวิชาการ จัด ห้องสมุด ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยตรวจสอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้ความรู้ในการลงรายการบรรณานุกรมและได้มอบสื่อการเรียนรู้ หนังสือพร้อมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับห้องสมุดโรงเรียน (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมรับทราบการติดตามผลการดำเนินงานการจัดโครงการให้บริการวิชาการจัดห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี

#### 1.6 โครงการพัฒนาความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัด โครงการพัฒนาความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร ให้กับบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีชและไอนินโฮมสเตย์ จังหวัดจันทบุรี เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข1

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร

## 1.7 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เป็นบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ โดยได้รับรางวัลวิจัยด้านเงินทุนภายนอก (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

## 1.8 ผลการดำเนินงาน คลัง 3 บุรี

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน คลัง 3 บุรี โดยได้มีการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลท่าเรือ เพลงพื้นบ้าน ประเพณีการละเล่น และวัฒนธรรมของชุมชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี โดยนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำระบบสารสนเทศเสมือนจริงในรูปแบบแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อนำเสนอวัฒนธรรม และประวัติ รวมถึงการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมในรูปแบบเว็บไซต์ และ line official account เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลสำหรับผู้สนใจศึกษาค้นคว้า (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบและชื่นชมผลการดำเนินงาน คลัง 3 บุรี ทั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ การเก็บข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ ประเพณีและวัฒนธรรมให้แยกข้อมูลออกมาเป็นของแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งเสนอให้เก็บข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของทั้ง 3 จังหวัดเพิ่มเติม ดร.อารีย์ ชาญกิจจานุกิจ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แสดงความชื่นชมเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน คลัง 3 บุรี พร้อมทั้งได้เสนอแนะเพิ่มเติม คือ ให้เชื่อมโยงข้อมูล คลัง 3 บุรี เข้ากับโครงการ / กิจกรรม หรือการอบรม ที่สำนักฯ จะดำเนินการจัด ทั้งนี้เรื่องที่จะดำเนินการจัดอบรมควรมีความต่อเนื่อง และเกี่ยวข้องกับ 3 บุรี

## ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 29 เมษายน 2565

เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 29 เมษายน 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 3/2565 วันที่ 29 เมษายน 2565

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

#### 3.1 การขอรับบริจาคหนังสือ และเงินสมทบทุนสำหรับใช้ดำเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนวัดโบสถ์

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.1.1 การขอรับบริจาคหนังสือ และเงินสมทบทุนสำหรับใช้ดำเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนวัดโบสถ์ โดยมีมติที่ประชุมรับทราบ การขอรับบริจาคหนังสือ และเงินสมทบทุนสำหรับใช้ดำเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนวัดโบสถ์ นั้น อาจารย์ปัญญาชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายบริหาร ได้แจ้งผลความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบว่า การขอรับบริจาคหนังสือ และเงินสมทบทุนสำหรับใช้ดำเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนวัดโบสถ์ ขณะนี้มีเงินบริจาคสำหรับใช้ดำเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนวัดโบสถ์ จำนวนเงินประมาณ 9,000 กว่าบาท รวมถึงมีผู้บริจาคสื่อการสอน หนังสือ และโต๊ะญี่ปุ่น จำนวน 4 ชุด พร้อมเบาะรองนั่ง ทั้งนี้ บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนวัดโบสถ์ เรียบร้อย และจะไปดำเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนวัดโบสถ์ในระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2565 ที่จะถึงนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการขอรับบริจาคหนังสือและเงินสมทบทุนสำหรับใช้ดำเนินการจัดห้องสมุด โรงเรียนวัดโบสถ์

#### 3.2 หลักสูตรมาตรฐานสากลทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล IC DL

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.3 หลักสูตรมาตรฐานสากลทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล IC DL โดยมีมติที่ประชุมรับทราบ หลักสูตรมาตรฐานสากลทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล IC DL นั้น อาจารย์ ดร.สุธิษา เชิญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แจ้งผล ความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบว่า หลักสูตรมาตรฐานสากลทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล IC DL ได้ดำเนินการจัดอบรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 13 ท่าน ได้รับใบรับรองการผ่านหลักสูตรดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกำลังจัดดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้กับนักศึกษา ที่กำลังจะจบการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 13 ท่านที่อบรมผ่านแล้ว เป็นวิทยากรสำหรับการอบรม

##### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมรับทราบผลความคืบหน้าสำหรับการจัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานสากลทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล IC DL

### 3.3 การบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวัดโบสถ์

อาจารย์ ดร.สุธิชา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แจ้งผลความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบถึงการบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวัดโบสถ์ ว่าในขณะนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง ให้กับสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการส่งมอบให้กับโรงเรียนวัดโบสถ์ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวัดโบสถ์

### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

#### 4.1 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

##### 4.1.1 โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และชุมชน 3 บุรี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 26 พฤษภาคม 2565

อาจารย์ ดร.สุธิชา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง การดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล โดยจัดกิจกรรมการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ตั้งแต่วันที่ 5 - 26 พฤษภาคม 2565 ได้จัดกิจกรรมการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 10 เรื่อง และในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ กำลังจัดอบรมในช่วงบ่ายอีก 1 เรื่อง ทั้งนี้ยังเหลือหัวข้อที่จะจัดอบรมอยู่อีกจำนวน 2 หัวข้อ โดยจะจัดอบรมในวันที่ 30 และ 31 พฤษภาคม ตามลำดับ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล โดยจัดกิจกรรมการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ตั้งแต่วันที่ 5 - 26 พฤษภาคม 2565

##### 4.1.2 สถิติ และการประชาสัมพันธ์การใช้ E - Book

อาจารย์ ดร.สุธิชา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงสถิติการใช้ E - Book และสำนักวิทยบริการฯ ได้มีดำเนินการ ประชาสัมพันธ์การใช้ E - Book ผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊กของสำนักฯ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ สถิติ และการประชาสัมพันธ์การใช้ E - Book

ทั้งนี้ ดร.อารีย์ ธิญกิจจานุกิจ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือให้เพิ่มหัวข้อสถิติด้านอื่นของ E - Book เนื่องจากที่รายงานมานั้น มีข้อมูลสถิติน้อยเกินไป และได้เสนอให้หากกลยุทธ์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าใช้งาน E - Book มากขึ้น โดยอาจจะดำเนินการติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนให้มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูล E - Book เป็นต้น

## 4.2 รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

### 4.2.1 การพัฒนาระบบการออกใบประกาศนียบัตรออนไลน์แบบอัตโนมัติ

อาจารย์ ดร.สุธิชา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการ จัดโครงการ ส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลโดยจัดกิจกรรมการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ตั้งแต่วันที่ 5 - 31 พฤษภาคม 2565 นั้น จากการทำได้ออกใบประกาศ นียบัตรแบบออนไลน์ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าวจึงทำให้บุคลากรของสำนักฯ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับใบประกาศนียบัตร มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวดังนั้น จึงจะดำเนินการเปิดการจดทะเบียนการจัดทำประกาศนียบัตรแบบ ออนไลน์ให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อจัดการรายได้เข้าสำนักฯ ต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบการพัฒนาระบบการออกใบประกาศนียบัตรออนไลน์แบบ อัตโนมัติ

### 4.2.2 การจัดเก็บข้อมูลห้องสมุดสีเขียว

อาจารย์ ดร.สุธิชา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการออกแบบโลโก้และปรับปรุง เว็บไซต์ห้องสมุด สีเขียวของสำนักวิทยบริการฯ ใหม่ เพื่อสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลห้องสมุดสีเขียว ของสำนัก วิทยบริการฯ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การจัดเก็บข้อมูลห้องสมุดสีเขียว

## 4.3 ส่วนงานธุรการ

### 4.3.1 รายงานผลการดำเนินการงานธุรการส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนเมษายน 2565

นางสาวอณูภา ทานะธรรมณ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินการงานธุรการ ส่วนงานตาม โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนเมษายน 2565 (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการดำเนินการงานธุรการส่วนงานตามโครงสร้าง การแบ่ง ส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนเมษายน 2565

### 4.3.2 รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายตามไตรมาส ปีงบประมาณ 2565 ส่วนงานตามโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2565

นางสาวพิชญนันท์ พรหมพิทักษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้รับงบประมาณแผ่นดิน จำนวนรวมทั้งสิ้น 3,039,300.00 บาท ขณะนี้ได้เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 จำนวน 1,684,067.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.41 (ยอดคงเหลือ 1,355,232.52 บาท) โดยในไตรมาสที่ 1-2-3 มียอดตั้งเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายรวม 3,038,800.00 บาท มียอดเบิกจ่ายตามไตรมาส 1-2-3 จำนวน 1,684,067.48 บาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 497,580.52 บาท ยอดเบิกจ่ายตรงเป้าหมายรายไตรมาส

จำนวน 1,583,491.68 บาท ยอดเบิกจ่ายไม่ตรงเป้าหมายรายไตรมาส จำนวน 73,825.80 บาท และยอดเบิกจ่ายเกินเป้าหมาย 26,750.00 บาท สรุปผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 497,580.52 บาท (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 2)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายตามไตรมาส ปีงบประมาณ 2565 ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน เมษายน 2565

#### 4.4 ส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ

##### 4.4.1 รายงานผลการดำเนินงานเทคนิคสารสนเทศ ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนเมษายน 2565

นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ หัวหน้างานเทคนิคสารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ ของเดือนเมษายน 2565 ซึ่งประกอบไปด้วยงานพัฒนา ทรัพยากรสารสนเทศ, งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และงานซ่อมบำรุงสารสนเทศ ทั้งนี้ยังได้รายงาน ผลการลงรายการทางบรรณานุกรมในฐานข้อมูลห้องสมุด โดยแยกประเภททรัพยากรสารสนเทศ และแสดงจำนวนรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศในสหบรรณานุกรม (UCTAL) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามลำดับ (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานเทคนิคสารสนเทศ ส่วนงานตาม โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนเมษายน 2565

#### 4.5 ส่วนงานบริการสารสนเทศ

##### 4.5.1 รายงานผลการดำเนินการงานบริการสารสนเทศ ส่วนงานตามโครงสร้าง การแบ่งส่วน ราชการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนประจำเดือนเมษายน 2565

นางปิติรัตน์ อินทุม หัวหน้างานบริการสารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงาน ส่วนงานบริการสารสนเทศ ของเดือนประจำเดือนเมษายน 2565 ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยบริการยืม – คืน, หน่วยบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง, หน่วยบริการสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า, หน่วยบริการ เพื่อส่งเสริมการ ใช้บริการ, หน่วยสารสนเทศท้องถิ่น และหน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชนตามลำดับ

(เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินการงานบริการสารสนเทศ ส่วนงานตาม โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนเมษายน 2565



#### 4.5.3 รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้า

นางสาวเรวดี วงษ์สุวรรณได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสำนักฯ เดือนเมษายน 2565 พร้อมทั้งเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2564 - 2565 (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 2)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้า

#### 4.6 ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

##### 4.6.1 รายงานผลการดำเนินการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนเมษายน 2565

นางอัญชลี เชื้ออนันต์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงผลการดำเนินการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเดือนเมษายน 2565 ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ, หน่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, หน่วยสื่อสตัทส์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยตรวจสอบบำรุงรักษาตามลำดับ (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนเมษายน 2565

#### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

##### 5.1 แผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุง)

อาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับปรับปรุง) โดยได้นำผลจากการจัดโครงการพัฒนาความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร ให้กับบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเจ้าหลาวทองแสงปิข และไอดีโนโฮมสเตย์ จังหวัดจันทบุรี (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุง) ทั้งนี้ ดร.อารีย์ วัณณิกจานุกิจ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

1. วิสัยทัศน์ " ผู้นำด้านแหล่งเรียนรู้..." คำที่ตามหลัง ผู้นำ น่าจะเป็นการกระทำ เช่น เป็นผู้นำการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เป็นผู้นำด้านการให้บริการความรู้ หรือ เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำ...ฯลฯ
2. พันธกิจ Smart library ในข้อ 2 น่าจะสอดคล้องกับ Digital University ในข้อ 1 มากกว่า Green library

3. กิจกรรม/โครงการ ยังไม่ครอบคลุม ควรทบทวนให้ตอบโจทย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามกลยุทธ์ ที่กำหนด

4. "กิจกรรมส่งเสริมการเข้าใช้บริการ และสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ" : การสำรวจความพึงพอใจ เป็นขั้นตอนหนึ่งของการดำเนินงาน ไม่ควรนำมาตั้งเป็นชื่อโครงการ/กิจกรรม หากจะสำรวจเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา

ควรสำรวจความไม่พึงพอใจต่อการใช้บริการของสำนักฯควรตั้งชื่อที่น่าสนใจ เช่น โครงการบริการเชิงรุก ฯลฯ

5. ควรมีโครงการห้องสมุดสีเขียว และกำหนดตัวชี้วัดเป็น ปริมาณการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป้าหมายลดลงกี่ % เพราะ GHG เป็น Trend ของยุคนี้

6. Banner บนหัวเอกสาร ควรขยับเส้นที่ซ้อน ปิดทับข้อความ ออกไป

## ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

### 6.1 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในปี พ.ศ.2565 นี้ได้ระบุวันประชุมเป็นวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

### 6.2 การเตรียมการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะเข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว จึงขอเสนอแนะว่าอยากให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจประเมินครั้งนี้ด้วย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ โดยประธานแจ้งแก่ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ว่ายินดีที่จะส่งตัวแทนของสำนักฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์ จำนวน 1 คน

เลิกประชุมเวลา .....12.00.....น.

กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7  
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ

(น.ส.อณูภา ทานะธรรม์)

ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม